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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2565 

วันที่   8  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2565 
 ณ   ห้องประชุมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น  3)  

....................................................... 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประพันธ์   ควบพิมาย ประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ประพันธ์   ควบพิมาย 
2 นายนอม สุขโข เลขานุการสภาเทศบาล นอม สุขโข 
3 นายพรชัย       ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พรชัย       ควบพิมาย 
4 นางศรีประไพ สุขจรรยา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ศรีประไพ สุขจรรยา 
5 นายชูเกียรติ กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ชูเกียรติ กาศก้อง 
6 นายสมหมาย ชัยเฉลียว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมหมาย ชัยเฉลียว 
7 นางสุทธิพร      ขวัญมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สุทธิพร      ขวัญมณี 
8 นายมะโน ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มะโน ระบือพิณ 
9 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
10 นางพัชรินทร์ ประกอบผล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ พัชรินทร์ ประกอบผล 

11 นางฉลอง เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ฉลอง เปรี่ยมสุข 
12 นายลิขิต การค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลิขิต การค้า 
13 นางสาวสุวิภา สงนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สุวิภา สงนอก 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ เสถียร ควบพิมาย 
2 นายชูเกียรติ ควบพิมาย รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ชูเกียรติ ควบพิมาย 
3 นายธวัชชัย เพชรโต รองนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ ธวัชชัย เพชรโต 
4 นายสุวิทย์       เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ สุวิทย์       เพียรค้า 
5 นายเจริญ บุญพร้อม เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ เจริญ บุญพร้อม 
6 นายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สุรพล เก่งนอก 
7 นางสาววไิลพร มิดสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง วิไลพร มิดสันทียะ 
8 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 
9 นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ อรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ 
10 นางอมร ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อมร ศรีเมือง 
11 นางสาวพรทิพย ์ นาอ้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรทิพย์ นาอ้อม 
12 น.ส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 

ส าเนา 
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
13 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ ์ วังงาม 
14 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ วริษฐา ฉายพิมาย 
15 นางสาวชินนิชา ดีแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชินนิชา ดีแก้ว 
16 นายคฑาวุธ อารมณ์เพียร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา คฑาวุธ อารมณ์เพียร 

 
 
 

เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
              
 - 
  
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  6  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2565 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล           
รังกาใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที ่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่  
6  มิถุนายน  2565   ตั้งแต่หน้า  1 - 11    มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการ
แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

  
มติทีป่ระชุม            สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม      12  เสียง 

           สมาชิกสภาฯให้การรับรอง               11  เสียง 
           ประธานสภาฯงดออกเสียง        1  เสียง 
           ไม่รับรองไม่มี 

  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม  
  
 - 
  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  
 - 
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เพื่อพิจารณา 
       

  
  
 5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 

         วาระท่ี  1  รับหลักการ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนที่ท่านนายกฯ   จะเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณ  ต่อสภาฯ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ดังนี้ 
          ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่  15  สิงหาคม  และประธานสภาฯน าเข้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
           การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย      และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาฯ    
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
          ค าเสนอแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ  ต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ   ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด 
         ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
         การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณารวดเดียวไม่ได้  
และในการพิจารณาวาระที่  2  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
        เมื่อสมาชิกสภาฯ  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว  สภาฯจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3 – 7  คน 
       ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2566  ต่อสภาฯ 

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566           
ต่อสภาฯ 
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นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ผมขอเสนอร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566   ดังนี้    
 บัดนี ้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จะได้เสนอร่าง            
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง 
 ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  จึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566  
ดังต่อไปนี้  
1. สถานะการคลัง        
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วันที่ 26 
กรกฏาคม  พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีสถานะการเงิน  ดังนี้  
  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 48,250,930.43   บาท   
  1.1.2 เงินสะสม          131,618,628.29   บาท   
  1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม       16,761,229.43   บาท   
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จ านวน  -   โครงการ      รวม    -     บาท   
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  10  
โครงการ   รวม  200,650.35   บาท   
 1.2  เงินกู้คงค้าง   -     บาท     
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  86,617,334.65  บาท  ประกอบด้วย   
  หมวดภาษีอากร  147,309.49  บาท   
           หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต  683,245.00 บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   276,831.39   บาท   
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     -    บาท   
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 161,600.00   บาท   
  หมวดรายได้จากทุน       250.00   บาท   
  หมวดภาษีจัดสรร  34,419,582.98  บาท   
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  50,928,515.79  บาท   
 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ 4,856,648.60   บาท  
 (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  69,383,245.09  บาท   ประกอบด้วย  
 งบกลาง  26,408,367.34  บาท 
 งบบุคลากร       22,310,390.98  บาท 
 งบด าเนินการ    12,273,659.14  บาท 
 งบลงทุน            3,598,750.00  บาท 
          งบเงินอุดหนุน     4,772,077.63 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น              20,000  บาท 
          (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            
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จ านวน  4,896,648.60  บาท 
 (5)   รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  1,850,000.00  บาท 
          (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  2,001,500.00  บาท 
          (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0.00  บาท 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
  

  รายรับจริง ปี  
2564 

ประมาณการ ปี 
2565 

ประมาณการ ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 147,309.49 155,000.00 377,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 683,245.00 664,800.00 669,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 276,831.39 402,000.00 402,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 161,600.00 150,000.00 150,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 250.00 5,000.00 5,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,269,235.88 1,376,800.00 1,603,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจดัสรร 34,419,582.98 30,240,000.00 33,897,000.00 
     
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

34,419,582.98 30,240,000.00 33,897,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 50,928,515.79 51,883,200.00 51,500,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

50,928,515.79 51,883,200.00 51,500,000.00 

รวม 86,617,334.65 83,500,000.00 87,000,000.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี2564 ประมาณการ ปี 

2565 
ประมาณการ ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 26,408,367.34 28,868,864.00 29,549,474.00 
  งบบุคลากร 22,310,390.98 28,210,280.00 29,638,040.00 
  งบด าเนินงาน 12,273,659.14 12,878,956.00 13,829,686.00 
  งบลงทุน 3,598,750.00 8,423,900.00 8,814,800.00 
  งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 25,000.00 25,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 4,772,077.63 5,093,000.00 5,143,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 69,383,245.09 83,500,000.00 87,000,000.00 
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รวม 69,383,245.09 83,500,000.00 87,000,000.00 
     

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณผู้บริหาร     ที่ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2566  ต่อสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ขอเชิญท่านธีรเกียรติ   กาศก้อง 

  
นายธีรเกียรติ   กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   กระผม                           
นายธีรเกียรติ   กาศก้อง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   ผมขอสอบถามใน
การงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566  โดยแยกเป็นข้อ   
ดังนี้ 
    1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 หน้า  111  
ตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ซึ่งใส่จ านวนเงินแต่ไม่ได้ตั้งจ านวนเครื่องไว้ว่ากี่
เครื่อง เข้าใจว่าน่าจะเป็นการปรับปรุงห้องประชุมสภา  ชั้น 2 ขอสอบถามว่าจ านวน
เงินที่ตั้งไว้ได้เครื่องปรับอากาศก่ีเครื่อง 
    2. วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้แต่ละกองนั้น มีจ านวนเงินงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะ
พอสมควร อยากให้ปรับลดลง และอยากให้เพ่ิม ในส่วนของกองช่าง วัสดุอื่น ที่ต้อง
จัดซื้อหินคลุก ยางมะตอย ซึ่งมีความจ าเป็นในการด าเนินการซ่อมแซมถนนในส่วนที่
เสียหาย จึงขอเสนอมาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    3. ขอเสนอให้มีการตั้งงบประมาณในการส ารวจถนน เส้นทางหน้าบ้านก านันฉัตร  
พันธ์ดี จนถึงด้านหลังโรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม  เพ่ือการสัญจรไปมาของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้  ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการขยายเขตท่ีดิน ผมขอเสนอเพียง
เท่านี้  ของคุณครับ 
     

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ ชี้แจง  ครับ 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชี้แจงในเรื่องการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามที่ท่านสมาชิกสอบถามมาเป็นข้อ  
1.งบประมาณในส่วนของการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ มี
การก าหนดราคากลางของเครื่องไว้การจัดท าได้ด าเนินการตามมาตรฐาน  ซึ่งถ้าแยก
ได้จะได้เครื่องปรับอากาศจ านวน  3  เครื่อง 
2.การปรับลดวัสดุคอมพิวเตอร์ ความจ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้นก็ต้องใช้เพื่อความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานและการสั่งการจากอ าเภอ  จังหวัด  หรือจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์เพราะการสั่ง
การมาในช่วงระยะเวลาที่เร่ง และต้องการความรวดเร็ว 
3.การขยายเขตที่ดิน การจัดตั้งงบประมาณตั้งไว้ทุกปี แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ท่าน
สมาชิกสอบถามมาจะน าไปปรึกษาหารือในการด าเนินการในส่วนนี้ต่อไป       
ขอบคุณครับ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี้แจง
เรื่องการปรับลดวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งการจัดท างบประมาณรายจ่ายในแต่ละครั้ง จะมี
การประชุมปรึกษาหารือ การจัดตั้งงบประมาณมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และมีการ
เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา   ซึ่งบางกองจะมีการปรับลดลงบ้าง บางกองเพ่ิมบ้าง  แต่
ทั้งนี้ต้องดูตามความเหมาะสม และเพ่ือให้สามารถด าเนินการในรอบปีได้อย่าง
เพียงพอ  จ านวนตัวเลขที่เป็นโดยรวมจะดูจ านวนที่เยอะ แต่ถ้าแยกเป็นแต่ละกอง  
แต่ละงานก็มีความเหมาะสมกับจ านวนงานและจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่  
ดังนั้น การตั้งงบประมาณในครั้งนี้ มีความเหมาะสม  และมีความจ าเป็น  ถ้าปรับลดก็
ต้องมาโอนงบประมาณซึ่งมีความยุ่งยาก  เรื่องการขยายเขตที่ดิน จะต้องมีการส ารวจ 
ตรวจสอบแนวเขต งบประมาณในส่วนตรงนี้น่าจะเพียงพอ ซึ่งถ้าได้แนวเขตแล้วก็จะ
สามารถด าเนินการต่อไปได้      ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้   ขอบคุณครับ  

  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเรื่องการขยายเขต
ทีดิน การจัดตั้งงบประมาณ ตั้งไว้ทุกปี  จ านวน  100,000  บาท  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้
ด าเนินการส ารวจในการขยายเขตท่ีดินของหมู่ที่ 6 ทางขึ้นไป  สถานีฝนหลวง แต่
ไม่ได้ก าหนดจุด  และไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  จึงไม่สามารถขยายเขตได้  
เจ้าของที่ที่มีที่ดินติดบริเวณที่ก าหนดจุดไว้ก็มีการรุกล้ าเข้ามา ซึ่งขณะนี้ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการใดๆได้  จึงติดปัญหาตรงจุดนี้  ท่านสมาชิกจะด าเนินการส ารวจเส้นทางจุด
ไหนก็สามารถด าเนินการได้  ส่วนเรื่องของหินคลุกมีงบประมาณเพียงพอกับการ
ด าเนินงาน และมีโครงการรองรับในส่วนนี้  และจะดูงบประมาณเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงาน เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ชี้แจง  การด าเนินการขอขยายเขตที่ดินต้องด าเนินการ
อย่างไร เชิญครับ 
 

  
นายพงศธร  กรพิมาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม     
นายพงศธร  กรพิมาย  ผู้อ านวยการกองช่าง การสอบเขตท่ีดินเทศบาลได้ประสานกับ
ทางส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาพิมาย จะด าเนินการสอบเขตที่ดินของ
หมู่ที่ 6 จะไปสอบเขตหนองน้ ากินกับหนองมะค่า แต่ทางส านักงานที่ดินยังไม่สะดวก
จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้  ดังนั้นจะด าเนินการสอบเขตที่ทางสาธารณะของหมู่ที่  
14  ก่อน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านมีหนังสือขอสอบเขตเข้ามา  พ้ืนที่ด าเนินการจะเป็น
ด้านหลังโรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคมเชื่อมกับสายทางบ้านก านันฉัตร  พันธ์ดี 
เทศบาลรอสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทางส านักงานที่ดินแจ้งค่าใช้จ่ายมาก็จะ
ด าเนินการต่อไป ส่วนการด าเนินการในการแจ้งผู้เกี่ยวข้องส านักงานที่ดินจะ
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ด าเนินการแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินที่มีท่ีติดกับการสอบเขต ผู้น าหมู่บ้านและแจ้งมายัง
เทศบาล พร้อมนัดวันสอบเขต งบประมาณในการสอบเขตที่ดินมีการจัดตั้งไว้แล้ว 
ส่วนเรื่องการด าเนินการอยู่ในระหว่างเทศบาลกับส านักงานที่ดินจะด าเนินการต่อไป  
การสอบเขตเมื่อด าเนินการแล้วก็อยากให้มีการก าหนดจัดไว้เพ่ือเป็นแนวเขต ถ้าสอบ
เขตแล้วไม่ก าหนดจุดก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งถ้าเทศบาลด าเนินการขยายเขตท่ีดินแล้ว
เสริมคันดินให้สูงขึ้น ต่อไปน้ าที่จะไหลจะมีการไหลลงทางสามแยก หรือตรงจุดบ้าน
ก านันฉัตร อุทกภัยจะมีความรุนแรงขึ้น  ก่อนการด าเนินการเทศบาลต้องประชุม 
ประชาคมให้ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน ให้มารับฟังความ
คิดเห็น ว่าเกิดผลกระทบจะสามารถรับสถานการณ์นี้ได้หรือไม่  เพ่ือเทศบาลจะได้
ด าเนินการต่อไป   ขอบคุณครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายพรชัย   
ควบพิมาย   รองประธานสภาเทศบาล   ผมขอสอบถาม  และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
1. เรื่องการสอบเขตท่ีดินอยากให้เริ่มด าเนินการเริ่มตั้งแต่ หมู่ 19 หมู่ 13 ตลอดจนถึง  
หมู่ 9 เพ่ือการสัญจรของชาวบ้านที่สะดวก เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นส่วนของการท า
ภาคเกษตร การเดินทางจะท าให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ใน
คราวต่อไปอยากให้บรรจุโครงการเข้าในเทศบัญญัติด้วย 
2. รถตักหน้าขุดหลังเทศบาลขณะนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะและเกิดความช ารุด ซึ่งต้อง
ซ่อมแซมเนื่องจากใช้งานหนัก  อยากเสนอให้จัดซื้อรถคันใหม่เพ่ือมาช่วยเสริมในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
3. เนื่องจากในระยะเวลาช่วง 2-3 ปีนี้เกิดฝนตกชุกท าให้เกิดอุทกภัยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยากให้มีอุปกรณ์และชุดปฏิบัติงานให้พร้อมในการปฏิบัติงาน ก็
อยากให้จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ให้เพียงพอเพ่ือความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ท่ีลงพื้นที่ด้วย 
 4.  โครงการหลังฝนถนนดี  งานซ่อมแซมก็จะเป็นไปในลักษณะแก้ไขเบื้องต้น  ถ้า
เป็นงานลักษณะซ่อมแซมท่อ รางระบายน้ า ซึ่งเป็นงานที่หนัก ต้องใช้งบประมาณท่ี
ค่อนข้างเยอะ อยากให้ตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน   ขอเสนอแนะ
เพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 
  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านพรชัย   ควบพิมาย ที่เสนอเรื่องชุดอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย 
รถตักหน้าขุดหลังใช้งานทุกวันซึ่งค่อนข้างหนัก ก็อยากฝากท่านผู้บริหารพิจารณาใน
ส่วนที่ท่านพรชัยเสนอด้วย   
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นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอชี้แจงเรื่องการจัดตั้ง
งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการหลังฝนถนนดี  ซึ่งจ านวนเงินที่ตั้งไว้นั้นถ้าเรา
ด าเนินการแล้วไม่เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณได้   การซ่อมแซมรถตักหน้าขุด
หลังใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ ถ้าจัดซื้อรถคันใหม่เข้ามาการบ ารุงรักษาต้องใช้
งบประมาณที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งการจ้างเหมาในการด าเนินการในแต่ละครั้งน่าจะมีความ
คุ้มค่ามากกกว่า  เนื่องจากไม่ต้องดูแลบ ารุงรักษาในระยะยาวต่อไป  จึงไม่เห็นด้วยกับ
การจัดซื้อจัดจ้างรถคันใหม่   ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านลิขิต  การค้า 

  
นายลิขิต  การค้า 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   กระผม                           
นายลิขิต  การค้า   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ขอสอบถามโครงการของ เขต 2  
จ านวน  2  โครงการที่ขาดหายไป  โครงการท ารางระบายน้ าจากบ้านนายเสมอ  
แคพิมาย หมู่ 19 จนถึง บ้านนายประสิทธิ์  เปรี่ยมสุข  งบประมาณ 490,000  บาท   
อีกโครงการ หมู่ 13 บ้านนางวิเชียร  ซื่อตรง งบประมาณ  100,000 บาท ที่เสนอ
แล้วไม่ได้บรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566 ไม่
ทราบว่า โครงการดังกล่าวขาดหายไปอย่างไร   อยากสอบถามถนนสี่เลนก าลังจะ
ก่อสร้างผ่านบ้านพุทรา ซึ่งการสัญจรในจุดนี้การกลับรถอาจเกิดความล าบาก อยาก
สอบถามผู้บริหารโครงการที่จะด าเนินการให้ชาวบ้านพุทราสามารถเดินทางไปยังตัว
เมืองโดยไม่ต้องผ่านถนนเส้นหลักจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เพ่ือความสะดวก
ของชาวบ้าน  ขอบคุณครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  จาการสอบถามโครงการที่ยัง 
ไม่ได้บรรจุเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้นั้น  เนื่องจากงบประมาณที่ไม่ 
เพียงพอ  แต่ได้จัดเตรียมแผนงานไว้แล้วอาจจะต้องใช้งบประมาณจากเงินสะสม และ 
เป็นโครงการทีเชื่อมต่อกันซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมในล าดับต่อไป 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านสมหมาย  ชัยเฉลียว 

  
นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   กระผมนายสมหมาย      
ชัยเฉลียว    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอสอบถามเรื่องการลงหินคลุก ขอเสนอให้
ไปลงหน้างานเลยได้ไหมไม่อยากให้ลงไว้ที่เทศบาลเพียงจุดเดียวเพ่ือการด าเนินงานที่
รวดเร็วและไม่ต้องท าหลายขั้นตอน  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้
ด าเนินการขุดร่อง คันดินไว้ ต้องรอหินคลุกมาลงซึ่งต้องใช้ระยะเวลาที่พอสมควร จึง
ขอความปรึกษาหารือท่านผู้บริหาร ให้ลงหน้างานเลย     ได้ไหม  ขอบคุณครับ   
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ครับ 

  
นายพงศธร  กรพิมาย 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม     
นายพงศธร  กรพิมาย  ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอเรียนแจ้งท่านสมาชิกว่าการจัดซื้อ
วัสดุนั้น ด าเนินการโดยมีคณะกรรมการตรวจรับด้วย ซึ่งคณะกรรมการต้องได้
ตรวจสอบว่าได้มีการจัดซื้อจริงหรือไม่ และต้องเห็นวัสดุเพื่อความโปร่งใส และเพ่ือ
การปฏิบัติงานเป็นไปโดยสะดวกเพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดตาม จึงมีความเหมาะสมที่
จะน าหินคลุกที่ด าเนินการจัดซื้อแล้วมาไว้ที่เทศบาล ขอชี้แจงเพียงเท่านี้        
ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายพรชัย   
ควบพิมาย   รองประธานสภาเทศบาล ผมขอสอบถาม ดังนี้  
1.สอบถามโครงการโซลาร์เซลล์ งบประมาณราจ่าย พ.ศ. 2566 ยังคงตั้งไว้อยู่หรือไม่ 
2.ขอเสริมท่านสท.สมหมาย เนื่องจากการลงหินคลุกไว้ที่เทศบาลการด าเนินการเป็น 
ภาพรวมและลงแต่ละจุดได้ไม่ก่ีรถ อยากฝากท่านผู้บริหารขอให้ด าเนินการถนนสาย 
หลักท่ีมีระยะทางยาว เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านในการสัญจร และถนนบางสาย 
ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างใดเลย  ขอฝากท่านผู้บริหารไว้พียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ ชี้แจง  ครับ 

  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องโซลาร์เซลล์ยังมี
อยู่ จัดตั้งไว้ด าเนินการเป็นชุดๆ และจะขยายเขตการติดตั้งไปเรื่อยๆ  ส่วนเรื่องหิน
คลุกก็จะขอปรึกษาหารือการลงถนนเป็นระยะทางยาวๆ  ในส่วนของงบประมาณยังมี
อยู่ และเรื่องโครงการหลังฝนถนนดีและซ่อมแซมคอนกรีต นั้น  อยู่ในระหว่างเขียน
แบบไม่แน่ใจว่าจะครอบคลุมหรือไม่ เนื่องจากถนนเสียหายหลายจุด ส ารวจความ
เสียหายไปแล้ว ก็เกิดความเสียหายเพ่ิมเติมอีก  ซึ่งทั้งนี้ก็พยายามเร่ง และด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวก         
ขอบคุณครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม  หรืออภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2566  
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ที่ประชุม        สมาชิกสภาเทศบาลฯรับหลักการ     11  เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2566 

  
ที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่รับหลักการ      ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลรับหลักการ     11  เสียง 

        สมาชิกมีมติรับหลักการ              10  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง            1  เสียง 
        ไม่รับหลักการไม่มี   

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว  สภาฯ  จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คนแต่ไม่เกิน 7  คน  
       -   วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น   ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รอง  วิธีการเลือกให้เลือกคนที่ 1 ก่อน  แล้วลงคะแนน  ถ้าไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมคนที่
ถูกเสนอชื่อก็จะได้เป็นคณะกรรมการฯ   แต่ถ้ามีการเสนอชื่อเพ่ิมก็ให้มีการลงคะแนน  
ท าเช่นนี้ไปจนกว่าจะครบทั้งจ านวนที่สภาฯ เสนอว่าจะมีคณะกรรมการกี่คน  แต่ถ้า
หากได้มีการเลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก   ให้ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
           ในการตรวจนับคะแนน  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่น   
ไม่น้อยกว่าสองคนมาช่วย    ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 
 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

1.  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
2. ตาย 
3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
4. เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่  หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ

สิ้นลง 
5. สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   ข้อ  
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49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
       ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
      ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้
มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 

     ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 
ต่อไปขอให้สภาฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คนแต่    
ไม่เกิน   7  คน   ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 
 

  

นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายพรชัย                    
ควบพมาย   รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ         
จ านวน  7  คน 

 ผู้รับรอง   1.  นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
             2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่ามติที่ประชุมเห็นควรให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  7  คน    

  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  1    
ขอเชิญท่านธีรเกียรติ  กาศก้อง 

  
  

นายธีรเกียรติ  กาศก้อง เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ                
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สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 กาศก้อง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    ขอเสนอนายมะโน  ระบือพิณ 
 ผู้รับรอง    1.  นายลิขิต  การค้า 

              2.  นางศรีประไพ  สุขจรรยา 
  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายมะโน  ระบือพิณ  ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2                     
ขอเชิญท่านพัชรินทร์  ประกอบผล 

  
  
นางพัชรินทร์  ประกอบผล 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันนางพัชรนิทร์  ประกอบผล   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ขอเสนอนายธีรเกียรติ  กาศก้อง 

 ผู้รับรอง    1.  นายมะโน  ระบือพิณ 
              2.  นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายธีรเกียรติ  กาศก้อง  
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3                     
ขอเชิญท่านฉลอง   เปรี่ยมสุข 

  
นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันนางฉลอง  เปรี่ยมสุข               
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  ขอเสนอนายพรชัย  ควบพิมาย 

 ผู้รับรอง    1.  นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 
               2.  นางพัชรินทร์  ประกอบผล 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายพรชัย  ควบพิมาย ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  4                     
ขอเชิญท่านสมหมาย  ชัยเฉลียว 

  
นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   กระผมนายสมหมาย       
ชัยเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1   ขอเสนอนายชูเกียรติ  กาศก้อง 

 ผู้รับรอง     1.  นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
                2.  นางสุทธิพร  ขวัญมณี 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายชูเกียรติ  กาศก้อง ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  4 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  5                     
ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาเทศบาล    ขอเสนอนางสาวสุวิภา  สงนอก 

 ผู้รับรอง    1.  นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 
              2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางสาวสุวิภา  สงนอก ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  5 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  6                     
ขอเชิญท่านชูเกียรติ  กาศก้อง 

  
นายชูเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

เรียนท่านประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายชูเกียรติ  กาศก้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1    ขอเสนอนายลิขิต  การค้า 

 ผู้รับรอง    1.  นางสาวสุวิภา  สงนอก 
              2.  นายพรชัย  ควบพิมาย 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายลิขิต  การค้า ได้รับเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  6 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  7                     
ขอเชิญท่านศรีประไพ  สุขจรรยา 

นางศรีประไพ  สุขจรรยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

เรียนท่านประธานสภาฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ดิฉันนางศรีประไพ        
สุขจรรยา     สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1    ขอเสนอนางพัชรินทร์  ประกอบผล 

 ผู้รับรอง    1.  นายพรชัย  ควบพิมาย 
              2.  นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางพัชรินทร์  ประกอบผล 
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  7 
            ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ครบตามจ านวนที่เสนอแล้วทั้ง  
7  คน  ผมขอสรุปคณะกรรมการแปรญัตติ  ประกอบด้วย 
        1.  นายมะโน   ระบือพิณ 
        2.  นายธีรเกียรติ    กาศก้อง 
        3.  นายพรชัย    ควบพิมาย 
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        4.  นายชูเกียรติ   กาศก้อง 
        5.  นางสาวสุวิภา   สงนอก 
        6.  นายลิขิต   การค้า 
        7.  นางพัชรินทร์    ประกอบผล 
    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงครับ 
 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอชี้แจงจ านวนวันประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่  3  ครบ  30  วัน  ในวันที่  23  สิงหาคม  2565    และสภาเทศบาลฯ 
จะต้องประชุมพิจารณาในวาระท่ี  2  และวาระที่  3  ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ      
            เมื่อที่ประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ขอให้สภาเทศบาลฯ  ก าหนด
วันยื่นแปรญัตติ   ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  และก าหนดวันประชุม
สมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  2 
      ขอน าเสนอเพื่อประกอบการพิจาณา  ดังนี้ 
      วันยื่นแปรญัตติ  วันที่    9,10,11   สิงหาคม  2565 
                         ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ 
                         ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น 3) 
       วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  วันที่  15  สิงหาคม  2565 
       วันประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  วันที่  22  สิงหาคม  2565 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ           
ท่านเลขานุการสภาฯ   เสนอ  ดังนี้ 
            วันยื่นแปรญัตติ  วันที่    9,10,11   สิงหาคม  2565 
                         ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ในวันและเวลาราชการ 
                         ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น  3) 
 

       วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  วันที่  15  สิงหาคม  2565 
       วันประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  3  วันที่  22  สิงหาคม  2565 

  
  
ที่ประชุม เห็นชอบ 
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
          อนุมัติ                          11   เสียง 
           ไม่อนุมัติ                          - เสียง 
           งดออกเสียง                 1 เสียง 
           สมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม               12 เสียง     
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 5.2  การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2565  (ครั้งที่ 22) 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี้แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.  2541  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี    ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2565  (ครั้งท่ี  22)  
ครับ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565   (ครั้งที่ 22) 

  
  
นายเสถียร  ควบพิมาย 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอมอบหมายให้                       
รองฯ  ชูเกียรติ ควบพิมาย ชี้แจงต่อที่ประชุม   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านรองนายกฯ  ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2565  (ครั้งที่ 22) 

  
  
นายชูเกียรติ  ควบพิมาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบล               
รังกาใหญ่ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายจ่ายเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
2565    (ครั้งที่ 22)   ดังนี้ 
 

ส ำนักปลัดเทศบำล  
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1. ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 
      (1)  หมวดค่าใช้สอย  งบด าเนินงาน  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลรังกาใหญ่        
ตั้งไว้  100,000  บาท    งบประมาณคงเหลือ  44,000  บาท     ขอโอนลด  44,000  
บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -   บาท   (หน้า 167) 
     (2)  หมวดค่าใช้สอย   งบด าเนินงาน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มอาชีพ   งบประมาณอนุมัติ   
50,000.-  บาท   งบประมาณก่อนโอน  50,000.-  บาท  ขอโอนลด  50,000.- บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  จ านวน   -   บาท  (หน้า 167)   
  

รวมขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย   ทั้งสิ้น   94,000   บาท 
 
2. ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้  
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป 

 หมวดงบลงทุน   ประเภทค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคาร  หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการปรับปรุง
ห้องประชุม  ชั้น 2  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  งบประมาณอนุมัติ   400,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  400,000.- บาท ขอโอนเพ่ิม  50,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  จ านวน  450,000  บาท   (หน้า 98)   

 

               รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณ ทั้งสิ้น   50,000    บาท 
 

3. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานทั่วไป 
    งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์    ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก    ส าหรับงาน
ประมวลผล   
ราคา  22,000  บาท   จ านวน   2  เครื่อง   รวมเป็นเงิน   44,000   บาท  
(รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเอกสารที่แนบมาด้วย)   
 
( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนธันวาคม  2564   ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม   2564 ) 
 
              รวมขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ทั้งสิ้น   44,000    บาท 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านฉลอง  เปรี่ยมสุข 
 

  
นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันนางฉลอง  เปรี่ยมสุข                    
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 ขอสอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จัดซื้อจ านวน 2 เครื่อง 
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานด้านใดบ้าง   

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญส านักปลัดชี้แจง  ครับ 

  
นางอมร  ศรีเมือง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
เครื่องแรกให้รองปลัดเทศบาลเพ่ือการปฏิบัติงาน  เครื่องที่สองไว้ต่อกับจอ
โปรเจคเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด  ขอบคุณคะ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

      มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือสงสัยรายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักปลัดเทศบาล  อีกหรือไม่ถ้า ไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
      มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565  ส านักปลัดเทศบาล 

  
ที่ประชุม สมาชิกอนุมัติ    จ านวน   11   เสียง 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  ส านักปลัดเทศบาล 

  
ที่ประชุม สมาชิกไม่อนุมัติ     ไม่มี 
  
มติที่ประชุม         สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม  12  เสียง 

        สมาชิกมีมติอนุมัติ                     11  เสียง 
        ประธานสภาฯงดออกเสียง             1  เสียง 
        ไม่อนุมัติไม่มี 

  
  
 5.3  การพิจารณาขอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น 
  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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นายนอม  สุขโข 
เลขานุการฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี้แจง
แนวทางการ แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

 

1. แต่งตั้งคระกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น    กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  กรรมการ 
(7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาเห็นชอบ

(ถ้ามี)                                                    กรรมการ 
(8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ        กรรมการและ   

                                                                  เลขานุการ 
2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3)  ถึง (8) ร่วมกันพิจารณา

สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธาน       
กรรมการ 

3. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1(1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมี
จ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด 

4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                 ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นกรรมการ  คนที่  1    ขอเชิญท่าน  
พรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
รองประธานสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายพรชัย  ควบพิมาย  
รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่    ขอเสนอนางศรีประไพ  สุขจรรยา 

 ผู้รับรอง    1.  นายชูเกียรติ  กาศก้อง 
               2.  นายมะโน  ระบือพิณ 
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นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางศรีประไพ  สุขจรรยา  
ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองฯ  คนที่  1 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  คนที่  2                     
ขอเชิญท่านลิขิต  การค้า 

  
นายลิขิต  การค้า 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายลิขิต  การค้า
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    ขอเสนอนางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

 ผู้รับรอง    1.  นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
               2.  นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางฉลอง  เปรี่ยมสุข  ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการกองฯ  คนที่  2 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  คนที่  3                     
ขอเชิญท่านชูเกียรติ  กาศก้อง 

  
นายชูเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายชูเกียรติ  กาศก้อง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1    ขอเสนอนายสมหมาย  ชัยเฉลียว 

 ผู้รับรอง    1.  นางสาวสุวิภา  สงนอก 
               2.  นางพัชรินทร์  ประกอบผล 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายสมหมาย  ชัยเฉลียว  
ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองฯ  คนที่  3 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  คนที่  4                     
ขอเชิญท่านฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  
นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันนางฉลอง  เปรี่ยมสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    ขอเสนอนางสุทธิพร  ขวัญมณี 

 ผู้รับรอง    1.  นางศรีประไพ  สุขจรรยา 
               2.  นายลิขิต  การค้า 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางสุทธิพร  ขวัญมณี  
ได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ   ผมขอสรุปกรรมการฯ การศึกษา  ประกอบด้วย 
1.  นางศรีประไพ  สุขจรรยา 
2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 
3.  นายสมหมาย  ชัยเฉลียว 
4.  นางสุทธิพร  ขวัญมณี 
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ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  อ่ืน ๆ   
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอแจ้ง
กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการและแจ้งเพ่ือทราบ  ดังนี้ 
    1.วันที่  17  สิงหาคม  2565 องค์การบริหารส่วนต าบลกุยม่วง  จะมาศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการ เยี่ยมชมเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ และชมรมผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษา  
ดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุยม่วง  จังหวัดพิษณุโลก 
    2.เทศบาลจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยจะด าเนินการใน
วันที่  26  สิงหาคม  2565 นิมนต์ เจ้าคณะอ าเภอ มาแสดงธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    3.คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอ าเภอพิมาย ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนปัจจัย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจนักกีฬา 
    4.การแข่งขันกีฬาในระดับต าบลของต าบลรังกาใหญ่ที่ผ่านมา  ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุน  ขอบคุณครับ 

  
  

นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  ครับ 

  
นางอรวรรณ  เพชรสัมฤทธิ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานฯ 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  แจ้งกิจกรรม
วันที่  9  สิงหาคม  2565  จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  กองทุนหลักประกันสุขภาพ จะลงมาประเมินตรวจเยี่ยม 
ศูนย์สุขใจใกล้บ้านซึ่งด าเนินการครบรอบ  1  ปี  ซึ่งผู้ร่วมประเมินประมาณ  40  คน  
เริ่มเวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านร่วมต้อนรับด้วยคะ  ขอบคุณคะ 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านพัชรินทร์  ประกอบผล  ครับ 

  
นางพัชรินทร์  ประกอบผล 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอเสนอเรื่อง
เพ่ิมเติม  ดังนี้ 
1.ถนนฝั่งล าน้ าเค็มที่จะไปหนองมะกอกเกิดความเสียหายหนักมาก ซึ่งยังไม่มี
หน่วยงานลงไปด าเนินการอยู่ในส่วนของชลประทานรับผิดชอบแต่ในเบื้องต้นเทศบาล
ก็ควรด าเนินการเพ่ือบรรเทาก่อน เพราะถนนเส้นนี้ชาวบ้านใช้ในการท าการเกษตร
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เยอะ และความเสียหายจากฝนตกด้วย 
2. ถนนสายรัตนศรษฐ์ ถนนภายในบ้านพุทรา ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักของบ้านพุทรา ขอให้ท่านผู้บริหารพิจารณาด าเนินการให้ด้วยคะ 
3.ถนนเส้นทางเลี่ยงบ้านพุทรา ที่จะเข้าสู่อ าเภอพิมายอยากให้ช่วยด าเนินการให้ด้วย
คะ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของชาวบ้าน ที่ไม่ต้องผ่านถนนใหญ่  ขอเพ่ิมเติม
เพียงเท่านี้  ขอบคุณคะ  

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มีท่านใดที่จะเสนอแนะ  หรือสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน        
ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 

    
                               (ลงชื่อ)                          นอม       สุขโข    อ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
 

 
    ((ลงชื่อ)          ประพันธ์   ควบพิมาย       ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                            (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม 


